

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
สมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

.....

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดที่ลงชื่อและเข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัชวาล อินทะจร	ประธานสภา อบต.บ้านหาด	ชัชวาล อินทะจร
๒	นายสนิท สวัสดิ์	รองประธานสภา อบต. บ้านหาด	สนิท สวัสดิ์
๓	นายเกษม พ่วงจारी	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	เกษม พ่วงจारी
๔	นายลำยอง เรืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ลำยอง เรืองอร่าม
๕	นายศิริโรจน์ บุญมัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ศิริโรจน์ บุญมัน
๖	นางสาวเอมวลี พุพพันธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	เอมวลี พุพพันธ์
๗	นายสุชาติ ดีประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สุชาติ ดีประเสริฐ
๘	นายฉลวย จงเจริญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ฉลวย จงเจริญ
๙	นายจเร เกตุกรณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	จเร เกตุกรณ์
๑๐	นายทอง ศิรินันท์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ทอง ศิรินันท์
๑๑	นายไพฑูริ์ ตรีรัตน์สถิต	เลขานุการสภา อบต.	ไพฑูริ์ ตรีรัตน์สถิต

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายผ่วน เอมดี	นายก อบต.บ้านหาด	ผ่วน เอมดี
๒	นายวิเชียร เรียบร้อย	รองนายก อบต.บ้านหาด	วิเชียร เรียบร้อย
๓.	ด.ต.ประเสริฐ ลำพู	รองนายก อบต.บ้านหาด	ด.ต.ประเสริฐ ลำพู
๔.	นายเชื่อน เกตุกรณ์	เลขานายก อบต.บ้านหาด	เชื่อน เกตุกรณ์
๔	นางธัญญธร สมพงษ์	ผอ.กองคลัง	ธัญญธร สมพงษ์
๕	นางสาวไพรินทร์ วัตถุประสงค์	หัวหน้าสำนักปลัด	ไพรินทร์ วัตถุประสงค์
๖	นางสาวศิริพร เอมดี	นักวิชาการศึกษา	ศิริพร เอมดี
๗	นายวรารุฒิ กวางคีรี	นายช่างโยธา	วรารุฒิ กวางคีรี
๘	นางสาวสุกัญญา แสงทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุกัญญา แสงทอง

ประธานสภาเปิดการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
มีสมาชิกสภาลงชื่อและเข้าประชุมจำนวน ๑๐ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

๑.๑ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

ประธานสภา ฯ - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงต่อที่ประชุมสภา

เลขานุการสภา ฯ-ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวของประชาชนแล้วเสร็จเมื่อช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และมีแผนที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวโดยไม่คิดค่าบริการ ตามประกาศของกรมปศุสัตว์ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ แต่ด้วยในการจัดหาวัคซีนได้จัดหาจากผู้จำหน่ายคือวัชระรักษาสัตว์ ผู้ขายบอกว่าวัคซีนในช่วงดังกล่าวขาดตลาดเนื่องด้วยการนำเข้าวัคซีนประสบปัญหา ตามประกาศของกรมปศุสัตว์เรื่องการจัดหาวัคซีนให้มีคุณภาพ วัคซีนที่จัดซื้อได้มาในช่วงเดือนนี้ ต้นเดือน ๕๐๐ ขวด ช่วงกลางเดือน ๕๐๐ ขวด ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ บางส่วน คงเหลือสุนัขและแมวที่ยังไม่ดำเนินการฉีดวัคซีนตามจำนวนที่สำรวจคือ หมู่ที่ ๓ ทั้งหมู่ และหมู่ที่ ๔ บางส่วน คิดว่าวัคซีนอาจได้ครบอีกจำนวนประมาณ ๕๐๐ ขวด ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จะดำเนินการฉีดให้ครบถ้วน แต่มีราษฎรบางส่วนที่ได้จัดซื้อวัคซีนมาฉีดเองไปก่อนแล้วในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ก็จะทำให้วัคซีนคงเหลือแต่ในส่วนที่คงเหลือจะใช้ฉีดสุนัขที่ตกหล่นจากการสำรวจในครั้งที่ผ่านมา ขอให้สมาชิกสภาช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนในพื้นที่ด้วย เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนได้ลงเฟสบุ๊คว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหากินกับค่าวัคซีนเนื่องจากสำรวจแล้วไม่มาฉีดต้องจัดซื้อวัคซีนมาฉีดเองและเพิ่งมาฉีดในช่วงที่ผ่านมาในส่วนดังกล่าวขอให้สมาชิกช่วยชี้แจงประชาชนในพื้นที่ของตนเองด้วยตามรายละเอียดข้างต้น ในการดำเนินการฉีดวัคซีนค่าตอบแทนคนฉีดไม่มีผมเองได้ประสานปศุสัตว์ส่งพี่สระจงดี มาเป็นตัวแทน ก็ขอความร่วมมืออย่าคิดค่าตอบแทนแพงตามอัตราที่เคยได้โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่สามารถเบิกงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี ในส่วนของการฉีดผมและธีรยุทธ แหกเต้า จะช่วยดำเนินการด้วยคิดว่าหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ที่เหลือคงดำเนินการได้ภายใน ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

๑.๑ การก่อสร้างโครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐

ประธานสภา ฯ - ขอให้เลขานุการชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขานุการสภา ฯ- ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑ ปัจจุบันเกิดปัญหาจากการออกแบบงานก่อสร้างเนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดว่าการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างต้องเป็นผู้ที่มีวิชาชีพให้ตรงตามสาขาตามประเภทงานก่อสร้าง ซึ่งงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามสาขา เนื่องด้วยมีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเมื่อช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ต้องหยุดชะงักหาแนวทางที่ชัดเจนก่อน ในส่วนของการทำงานประเภทใดต้องมีวิศวกรรมประเภทใดรับรองขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงเพิ่มเติม

ผ.อ.กองช่าง ฯ - งานก่อสร้างที่เป็นงานอาคาร หรืองานที่ไม่ใช่งานก่อสร้างถนน ผู้รับรองแบบงานและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามัญ ถ้าเป็นงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนสาธารณะทุกประเภทต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ภาคิ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งปัจจุบันประสบปัญหาเมื่อกองช่างออกแบบแล้วการที่จะไปขอให้วิศวกรรมของหน่วยงานอื่นรับรองแบบให้ไม่มีหน่วยงานราชการรับรองให้ และแบบมาตรฐานทั่วไป ก็ยังออกมาไม่ครบงานทุกประเภท จึงต้องชะลอการก่อสร้างงานก่อสร้างไว้ก่อนเพื่อหาแนวทางให้ชัดเจนตามที่ได้มีการหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนแห่ง

เลขานุการสภา ฯ - ตามที่ได้หารือกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเพชรบุรีแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบุรี และหากได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานราชการที่ขอความร่วมมือว่าไม่สามารถรับรองให้ได้ ให้ดำเนินการจัดหาหรือจัดจ้างวิศวกรเอกชนเป็นผู้รับรองให้ ซึ่งหน่วยงานราชการทั่วไปจะไม่รับรองให้ ในส่วนนี้ขอหารือท่านนายก อบต.ว่าเห็นควรทำหนังสือขอความร่วมมือวิศวกรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนจึงขอให้วิศวกรเอกชนดำเนินการรับรองให้ ในช่วงนี้ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

นายก อบต. - ในส่วนนี้จะขอหารือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการส่วนตัวก่อน และหากมีความจำเป็นก็จะจัดหาวิศวกรเอกชนต่อไป

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา ฯ - การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะมีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม ตามสำเนารายงานการประชุมที่ทุกท่านได้รับแล้ว หรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา ฯ

ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาโดยการยกมือ

ที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

ประธานสภา ฯ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๑.๑ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔

ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม

นายก อบต.

-เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้เห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

ด้วยที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้บรรจุโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ และได้มีการจัดทำโครงการตามได้บรรจุในแผนพัฒนาไปแล้วตามที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้เห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๓ ครั้ง และในการประชุมประชาคมในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมามีการเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) และในส่วนของงานบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดมีความจำเป็นที่ต้องทำโครงการหรือจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) และได้รับความเห็นชอบจากประชาคมและกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเรียบคลองท่าลาด หมู่ที่ ๑-๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น “ปรับปรุงถนนเรียบคลองท่าลาดโดยลงลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร และลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑” เหตุผลเพื่อปรับปรุงถนนลูกรังด้านทิศตะวันออกเนื่องจากหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ ที่ ๑๓ อำเภอแก่งกระจานได้มาดำเนินการขุดลอกคลองท่าลาดในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อมีการขุดลอกในช่วงธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมามีการลอกดินมาปรับแต่งคันดินคลองท่าลาดด้านทิศตะวันตกในส่วนที่ไม่ได้เป็นเส้นทางสัญจรมาก่อนให้เป็นเส้นทางสัญจรได้ระยะทาง ๑,๒๓๕ เมตร และในส่วนถนนลูกรังเรียบคลองด้านทิศตะวันออกเมื่อมีการขุดลอกดินมากลบทางจำเป็นต้องปรับปรุงลงหินคลุกบางส่วน ระยะทาง ๗๘๐ เมตร และจากการประชุมหมู่บ้านในช่วงที่ผ่านมาให้ลงลูกรังถนนดินเรียบคลองด้านทิศตะวันตกและลงหินคลุกในส่วนถนนด้านทิศตะวันออกที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ

๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเรียบคลองไร่มะขาม – ซีพลอก หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท

ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น “ปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเรียบคลองคลองไรมะขาม – ซีพลอก หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑” เหตุผลเป็นโครงการที่วางแผนจะปรับปรุงถนนดินด้านทิศตะวันตกตามที่ หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ ที่ ๑๓ อำเภอแก่งกระจานได้มาดำเนินการขุดลอกคลอง ไรมะขาม – ซีพลอก เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเป็นโครงการที่มีเป้าหมายขยายคันดินให้กว้าง ๔ เมตร จากเดิมมีความกว้าง ๓ บางส่วน และในปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้ลงหินคลุกบางส่วนที่ติดบ้านเรือนของราษฎร และจากการประชุมประชาคมหมู่ที่ ๒ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้เสนอว่าให้ลงหินคลุกตามแนวถนนเรียบคลองที่เป็นด้านทิศตะวันตกความกว้างเพียง ๓ เมตร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

๓.โครงการลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่บ้านณัฐริยา) กว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ดำเนินการระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร/ปี งบประมาณ รวม ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น “โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านณัฐริยา) หมู่ที่ ๓ ตามเป้าหมาย/ปีงบประมาณ/งบประมาณดังนี้

๑).ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท

๒).ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท

๓).ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง ๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร, กว้าง ๗ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑,๐๔๕,๐๐๐ บาท”

เหตุผลเป็นโครงการที่จะของบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ แต่เนื่องจากถนนดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนทางหลวงจึงยังไม่ได้ของบกรมได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่ถนนดังกล่าวบางส่วนมีพื้นผิวชำรุดจำเป็นต้องปรับปรุงโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยจำเป็นต้องใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดดำเนินการก่อนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และบางส่วนจะของบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงแล้ว ประกอบกับขอเท็จจริงถนนที่รับโอนมา มีความกว้าง ๗ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร และกว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๒,๔๕๕ เมตร และที่ประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมาที่ประชุมได้เสนอให้มีการปรับปรุงถนนโดยแบ่งช่วงตามระยะของถนนที่ชำรุดเสียหาย

๔.โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย ๖ (บ้านนายอรุณ อินทะจร) หมู่ที่ ๓ (ปีพ.ศ. ๒๕๖๒) แก้ไขเป็น “ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร งบประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ บาท” เหตุผลเนื่องจากถนนมีความกว้างแค่ ๓ เมตร การวางระบายน้ำเป็นการเหมาะสมกับสภาพถนนและเป็นการวางรางมาเชื่อมต่อกับโครงการ

ที่ได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำตามแนวถนนลาดยางสายบ้านลาด-ไร่ส้ม ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านไร่จั่ว หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่หนอง – ไร่แค เทศคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๓. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนซอยหนามดอน-หัวกระถิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๔. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายหัวลุ่ม – หนองแก้ว หมู่ที่ ๕ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๕. โครงการโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ กว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๓๑,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเนียม สว่างใจ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๘๖,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๗. โครงการติดตั้งกระจกส่องทางทางแยกทางร่วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

แผนงานส่งเสริมการเกษตร

๑. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู นาไร่หลวง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร ลึก ๑ เมตร งบประมาณ ๕๗๑,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

๑. โครงการสร้างความรู้สร้างความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

๒. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ปีละ ๑๔,๓๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

๓. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ปีละ ๓๖,๓๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

๔. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทย ดนตรีสากลแก่เด็กนักเรียน งบประมาณปีละ ๘๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

แผนงานสาธารณสุข

๑. อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๕ หมู่บ้าน ๑ ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ พอเพียง และการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร(การส่งเสริมการเกษตร)

๑.โครงการขยายไหลทางถนนวัดกุ่ม – ทำข้างใต้ หมู่ที่ ๒ ยาว ๑๒๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดเป็นสถานที่จำหน่ายผักสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของเกษตรกร (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว)

๑.จัดทำหนังสือคู่มือ แผนที่ ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๒.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน ในพื้นที่ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานทะเลและชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑.โครงการอบรมครัวเรือนเพิ่มเป้าหมายครัวเรือนต้นแบบในการคัดแยกขยะต้นทาง เป้าหมายปีละ ๕๐ ครัวเรือน งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

๒.จ้างเหมาก่อสร้างถังคอนกรีตสี่เหลี่ยมหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ตามแบบของโครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ปีละ ๒ กล้อง งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓)

๓.จัดซื้อถังคอนกรีตหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบในการคัดแยกขยะต้นทาง ปีงบประมาณละ ๔๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓)

๔.จ้างเหมาก่อสร้างเตาเผาขยะปลอดสารพิษให้แก่กลุ่มครัวเรือนเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน จำนวน ๒ แห่ง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๕.จ้างเหมาทำแท่นอัดพลาสติก จำนวน ๑ แท่น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๖.จ้างเหมาจัดทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ในชุมชน จำนวน ๓ เตา งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๗.จ้างเหมาจัดทำตะแกรงเหล็กจัดเก็บขยะรีไซเคิล มีหลังคาคลุม จำนวน ๔ ชุด งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๘.ก่อสร้างโรงเรือนจัดเก็บขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.สร้างติดตั้งตะแกรงกั้นนกพิราบรอบอาคารชั้นสอง สำนักงาน อบต. งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๒.อบรมให้ความรู้พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา เพื่อสร้างความโปร่งใสการป้องกันการทุจริต ปีละ ๑ โครงการ งบประมาณ ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

๓.อบรมชี้แจงผู้ประกอบการที่ต้องชำระภาษีให้แก่ อบต. ปีละ ๑ โครงการ งบประมาณปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ -๒๕๖๔)

รายละเอียดตามบัญชีแผนงานโครงการ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้เห็นชอบ แล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ (๒) จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ วรรคสอง เพื่อประกาศใช้ต่อไป

ประธานสภา ฯ - ที่ประชุมสภาจะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม

ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ฯ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ ให้ลงมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ- ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ เป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง ๙ เสียง

๔.๒ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประธานสภา ฯ -ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒๗ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม

นายก อบต. -เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดมิได้ตั้งงบประมาณในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไว้ แต่เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดเข้าถึงครัวเรือนในกรณีการประชาสัมพันธ์เรื่องการบรรเทาสาธารณภัย,การควบคุมโรค ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ที่ต้องประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องเฉพาะ

จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องขยายเสียงขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ,ปากฮอร์นพร้อมกันยูนิต จำนวน ๒ ปาก และไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวน ๑ ตัว พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยเป็นราคาที่จัดหาตามท้องตลาด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

สำนักปลัดได้เสนอให้โอนงบประมาณดังกล่าวจัดซื้อโดยโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ที่งบประมาณคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๗ ขอให้สภาพิจารณาอนุมัติด้วย

- ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่
สมาชิกสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม
ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมสภาสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณให้ลงมติโดยการยกมือ
มติที่ประชุมสภา ฯ- ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง ๙
เสียง

**๔.๓ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

- ประธาน ฯ -ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม
นายก อบต. -เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และประกาศใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนงาน จึงขอโอนงบประมาณและแก้ไขคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีแผนงานการศึกษา ฯ มีโครงการที่ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเราขอใช้จาก
โรงเรียนวัดกุ่ม ฯ จำเป็นต้องซ่อมฝ้าเพดานห้องเรียน ประกอบกับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจะดำเนินการจัดทำอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กเองโดยการจัดหาวัตถุดิบและประกอบอาหารเองให้ตรงตามหลักโภชนาการที่
กำหนดด้วยศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์เรียนรู้เด็กปฐมวัย ๐-๕ ปี ของสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ
จำเป็นต้องสร้างห้องครัวด้านหลังอาคารของศูนย์ขึ้น ในส่วนที่เราขอขออนุมัติงบประมาณกรมในการ
ก่อสร้างศูนย์ ฯ ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จะได้หรือไม่ยังไม่ทราบผลในการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัจจุบันตามโครงการที่จัดทำในปีงบประมาณนี้ เป็นการซ่อมเปลี่ยน
ฝ้าเพดานและสร้างต่อเติมห้องครัวขึ้นหนึ่งห้อง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร หลังคามุง
กระเบื้องตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดกำหนด เป็นงบประมาณ
๑๖๒,๐๐๐ บาท

จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสร้างต่อเติมห้องครัว
เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท โดยโอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่แค หมู่ที่ ๔ งบประมาณ
คงเหลือจากการก่อสร้างถนน กำนวน ๑๙๕,๔๐๐ บาท

๒.ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ได้อนุมัติงบประมาณในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่มะขาม-ซีพลอก หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของความกว้างของถนนที่ดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และที่ประชุมสภาได้ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑ จำเป็นต้องโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามโครงการ ฯ จากเดิม เป็น “โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนเลียบบคลองไร่มะขาม - ซีพลอก หมู่ที่ ๒ ลงลูกรังหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท” โดยโอนงบประมาณจากแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบคลองท่าลาด หมู่ที่ ๑-๓ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท จากงบประมาณที่คงเหลือ ๑๙,๐๐๐ บาท

การโอนงบประมาณหมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฯ ข้อ ๒๗ จึงขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ

การแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ได้อนุมัติงบประมาณในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบคลองท่าลาด หมู่ที่ ๑-๓ งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของพื้นที่ที่ดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และที่ประชุมสภาได้ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑ จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามโครงการ ฯ จากเดิม เป็น “โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังและลงหินคลุกถนนเลียบบคลองท่าลาด - ช่องแค หมู่ที่ ๑ - ๓ ลงลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร และลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท”

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒๙ จึงขอให้สภาพิจารณาอนุมัติด้วย

- ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม
- ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมสภาสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ลงมติโดยการยกมือ
- มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง ๙ เสียง

**๔.๔ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาของ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาครั้งที่ ๑**

ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
ตามที่คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การรายงานไม่มี
การลงมติแต่สมาชิกสภาสามารถอภิปรายสอบถามได้ ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายก อบต. - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านหาด เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อ
๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผย ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ติดตาม
และประเมินผลโครงการที่ทำในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒
ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานการ
ดำเนินการตามแผน และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

การดำเนินการตามแผนพัฒนา

๑. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ต่างๆปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๖๗ โครงการ ที่อบต.อนุมัตติ
งงบประมาณดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๕
- ๒.โครงการตามแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆปีพ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๖๗ โครงการ
ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของอบต. จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๒

ข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ได้รับประโยชน์

- ๑.โครงการซ่อมสร้างฝัวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านหาด
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 - ให้ทำงานตามแบบที่ อบต.กำหนดให้ชัดเจน เพื่อจะได้ไม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
- ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
 - ทางขึ้นฝั่งไร่นองรถล้มบ่อยควรปรับปรุง
 - ถนนทำดี แต่ทางขึ้นระหว่างข้อต่อ เกิดอุบัติเหตุบ่อย
 - ทางขึ้นลงอันตราย

ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนฯ

ไม่มี

ฉลวย จงเจริญ - ในส่วนของถนนสายไร่นองดังกล่าวตามโครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.๒๕๖๑ และที่ได้อนุมัติงบประมาณ ยาว ๓๕๐ เมตร แต่ถ้าจะดำเนินการให้ไม่เกิดสภาพปัญหาดังกล่าวจะต้องก่อสร้างไปถึงถนนบริเวณหน้าศาลากลางบ้านไร่นอง และวางเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำข้ามถนนจำนวน ๑ จุด จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการก่อสร้างโดยอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมดำเนินการต่อไป

นายก อบต. - ในส่วนนี้จะนำไปพิจารณาดำเนินให้ซึ่งจะไปตรวจสอบว่าในแผนพัฒนาของ อบต.กำหนดไว้อย่างไร ขอให้สำนักปลัดและกองช่างที่เข้าประชุมในครั้งนี้นี้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานให้ทราบด้วยเพื่อดำเนินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

ลำยอง เรืองอร่าม - ด้วยคันท่อระบายน้ำคลองท่าลาดตรงบริเวณติดที่ดินนายกำน คงทน ได้มีการพังทลายขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการซ่อมแซมโดยการถมดินปรับปรุงให้มีสภาพใช้งานได้

สุชาติ ดีประเสริฐ- เนื่องจากตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนา เพิ่มเติมโครงการขุดลอกคูส่งน้ำลำล่อม - นาสิบห้า พร้อมวางท่อระบายน้ำตรงถนนซอยบ้านนายล้วน ฯ เพื่อเป็นการระบายน้ำกรณีน้ำท่วมหลากในฤดูฝนไม่ทราบว่าจะดำเนินการได้เมื่อใด

ศิริโรจน์ บุญมัน - ด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุ่ม ได้แจ้งว่าถนนลาดยางสายบ้านลาด - ไร่ส้ม ในส่วนหน้าโรงเรียน หากมีการขยายเพิ่มความกว้างโดยการวางท่อระบายน้ำตามแนวคูส่งน้ำบ้านลาด-วัดกุ่ม ตลอดแนวจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

ฉลวย จงเจริญ - ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการใช้งบประมาณจัดทำโครงการดังต่อไปนี้

๑. ซ่อมแซมเปลี่ยนกระจกส่องทางแยกทางร่วมหมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด และติดตั้งเพิ่มอีกจำนวน ๑ จุด บริเวณจุดเชื่อมทางแยกถนนคอนกรีตสายไร่แค กับซอยบ้านไร่นอง
๒. จัดทำป้ายซอยในหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ตามงบประมาณที่ได้อนุมัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓. ซ่อมแซมถนนสายไร่แค - หนองแก้ว ซึ่งถนนดังกล่าวมีการชำรุดเสียหาย เนื่องจากไม่มีไหลทางปัจจุบันมีการเสียหายอย่างมาก

ทอง ศิรินนท์ - ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแก้ว - หัวลุ่มตรงจุดบริเวณติดสะพาน ซึ่งชำรุดเสียหายโดยได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการนานแล้ว

นายก อบต. - ในส่วนนี้ขอให้กองช่างไปสำรวจและขออนุมัติดำเนินการด้วย ซึ่งจะพิจารณานุมัติงบประมาณดำเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

เลขานุการสภา - ขอชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านนายก อบต. เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ในส่วนของงบประมาณการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคสามารถดำเนินการได้โดยใช้งบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การติดตั้งป้ายซอยในปีงบประมาณนี้ได้อนุมัติ

งบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ก็ขอให้กองช่างดำเนินการสำรวจออกแบบ ให้มีลักษณะ เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการไปเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในปีงบประมาณนี้เห็นควรติดตั้งใน หมู่ที่ ๓ ที่คองเหนือและหมู่ที่ ๔ ในส่วนของการก่อสร้างโครงการตามสุขภาพดี ประเสริฐ เสนอ เป็นงานถนนในส่วนของการระบายน้ำที่ไหลตามที่กำหนดในแผนพัฒนาที่จะติดปัญหาในการ ดำเนินการที่จะต้องให้วิศวกรรับรองแบบ ซึ่งยังหาความชัดเจนไม่ได้ ส่วนโครงการอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ใน แผนพัฒนา ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านซึ่งจะประชุมในช่วงเดือนมิถุนายน พร้อมกับ โครงการไทยนิยมก็ขอให้มีการเสนอปรับปรุงแผนชุมชนและเสนอเข้าแผนขององค์การบริหาร ส่วนตำบล เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมแผนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อไป

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

ประธานสภา ฯ ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา

บันทึกรายงานการประชุม
ไพฑูถิ์ ตริยรัตนสถิต
(นายไพฑูถิ์ ตริยรัตนสถิต)
เลขานุการสภา อบต.บ้านหาด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ศิริโรจน์ บุญมัน
(นายศิริโรจน์ บุญมัน)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ฉลวย จงเจริญ
(นายฉลวย จงเจริญ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สุชาติ ดีประเสริฐ
(นายสุชาติ ดีประเสริฐ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม